

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็น 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ และ 2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของ สนช. "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี"</p>
<p>บ้านเมือง เดลินิวส์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 5 สวท. สทท.</p> <p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>สธ.สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ 2559</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. สรุป 7 วันสงกรานต์ 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 504 ราย บาดเจ็บ 28,341 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจำนวน 479 ราย เป็นผู้ป่วยนอก 24,093 ราย และผู้ป่วยใน 4,248 ราย คาดว่าจะเกิดความพิการถึง 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายจากการเจ็บตายและพิการ คาดว่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท</p> <p>จากการวิเคราะห์พบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 59 กว่าครึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงคือ ดื่มสุราและไม่สวมหมวกกันน็อก ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากบางพื้นที่สถิติเพิ่มขึ้น บางพื้นที่ลดลง คาดว่าจะทราบในเดือนพ.ค.นี้ สำหรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ไม่ได้ทำเฉพาะช่วงเทศกาล แต่ทำมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2559</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการ สธฉ. กล่าวว่า อีกปัจจัยที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพราะมีปริมาณรถมากขึ้น คนเดินทางเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดเหตุจึงมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการออกตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 10-19 เม.ย. จำนวน 1,245 ราย พบทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 และดำเนินคดีแล้ว 463 ราย ฐานดื่มในที่ห้ามดื่ม 199 ราย ขายผิดเวลา 92 ราย โฆษณา 86 ราย ขายในสถานที่ต้องห้าม 39 ราย ลดแลกแจกแถม 37 ราย และขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 7 ราย</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า	<p>ทัวร์ห้องดับจิตคดีเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรงค์ เศรษฐกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ แถลงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติช่วงสงกรานต์ มี 5,655 คดี แบ่งเป็นขับรถขณะเมาสุรา 5,228 คดี จังหวัดที่คดีมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ รองลงมาคือ ปทุมธานีและสกลนคร โดยมาตรการให้เข้าไปบำบัดยาเสพติดประสานกับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่าง ๆ เบื้องต้นยังไม่มีการมีที่ศาลสั่งผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมในห้องดับจิต หรือห้องไอซียู ทั้งนี้ การให้ผู้ถูกคุมประพฤติไปทำงานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในปี 58 พบว่า มีคดีขับที่รถขณะเมาสุรา มีผู้กระทำความผิดซ้ำกว่า 5,000 คน ซึ่งต้องถูกลงโทษหนักขึ้น โดยวางแผนว่าอาจให้มารายงานตัวในช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่ายจะพาทัวร์เป็นกลุ่มให้เข้าไปสังเกตการณ์บรรยากาศในห้องดับจิตหรือห้องไอซียู สร้างจิตสำนึกให้เกิดความหลายจำ</p>
เดลินิวส์ มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<p>ไทยเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ยืนยันไม่เคยปกปิดข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่ถึงปีละ 10 ราย ส่วนมากพบแถบจังหวัดชายแดน ตาก ชลบุรี และภาคอีสานตอนใต้ สำหรับการรักษาโรคนั้นมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว คือ หากถูกสุนัข แมว กัดหรือแค่นข่วน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และถ้าเป็นแผลลึก ต้องได้รับการฉีดเซรุ่มเพื่อกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ ร้อยละ 80 เสียชีวิตจากสุนัขเลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน</p> <p>ด้านนพ.อำนาจ กาจนิยะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 เม.ย. 2559 พบผู้เสียชีวิตยืนยันเกิดจากพิษสุนัขบ้า 3 ราย ที่ ระยอง สมุทรปราการ สงขลา เป็นคนไทยทั้งหมด จากการสอบสวนพบว่า ไม่ไปพบแพทย์หลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วน ส่วนปี พ.ศ. 2558 มีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ บ้านเมือง	<p>-เสนอข่าว น.สพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีก่อน สตง.ได้ตรวจสอบการใช้บของ อปท. หลายพื้นที่จึงไม่กล้าจัดซื้อวัคซีนฉีดในสัตว์ตามข้อตกลงขององค์การอนามัยโลก ทำให้มีการแพร่ของเชื้อพิษสุนัขบ้า แต่ได้มีการหารือและเคลียร์ระบบวิธีการจัดซื้อวัคซีนสำหรับฉีดสุนัขแล้ว สำหรับวัคซีนในคนนั้นได้รับฟรีทุกสิทธิการรักษา แต่คนต้องเพิ่มความใส่ใจมากขึ้น อย่าละเลยว่าเป็นสุนัขบ้านหรือลูกสุนัข ซึ่งข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ พบว่าสัดส่วนของโรคในสุนัขบ้านและสุนัขจรจัดไม่แตกต่างกัน</p>
มติชน	<p>ปัญหาคดีฟ้องร้องการรักษาของแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว จากการสัมมนาหลักกฎหมายการแพทย์ เรื่องกรณีศึกษาคดีแพทยรักษาน้องหมี พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธาน สฟพท. กล่าวว่า ความเสียหายเกิดจากความผิด 3 ส่วนคือ 1.พ่อแม่ไม่ดูแลสุขภาพลูกและตัวเอง เมื่อไปโรงพยาบาลแล้วไม่บอกประวัติให้ละเอียด พ่อแม่จึงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 2.ระบบบริการสาธารณสุขที่ไม่มีความพร้อม เช่น บุคลากรทางการแพทย์มีน้อย ไม่เพียงพอ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ต้องรับผิดชอบแก่ระบบรวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองยามเจ็บป่วยเบื้องต้น และรู้ว่าเจ็บป่วยระดับใดควรมาพบแพทย์ และ 3.บุคลากรทางการแพทย์ กระทำโดยประมาทหรือผิดมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะมีสภาวิชาชีพในการกำกับดูแล และควรมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำศาล</p> <p>-ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาที่มีหลายปัจจัย การแก้ไขต้องทำอย่างเป็นระบบ รพ.แต่ละแห่งจะมีศูนย์ไกล่เกลี่ยกรณีเหล่านี้ ขณะที่ส่วนกลางกำลังจัดระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำแพทย์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้จะทำให้เป็นภาพรวมมากขึ้น</p>
มติชน คมชัดลึก	<p>ปรับเงินเดือน พกส.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งเพิ่มค่าจ้างให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) 22,927 คนทั่วประเทศ โดยทยอยปรับภายใน 3-5 ปี และหากโรงพยาบาล-หน่วยงานใดพร้อม สามารถเริ่มได้ทันที มั่นใจว่าจะไม่กระทบสถานะการเงิน โดยสาระสำคัญระบุว่า ให้ พกส.ทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้าง ที่คณะกรรมการบริหาร พกส.กำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี จากฐานค่าจ้างของ พกส.แต่ละบุคคล</p>
มติชน	<p>บ.เหล่าอ้างคำพิพากษาโฆษณาเหล่าไม่ผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขณะนี้พบว่า มีบริษัทเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ชื่อดัง 2 ยี่ห้อ ได้ออกประกาศตามสื่อสาธารณะ อ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ว่า “โฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ไม่อวดอ้าง ไม่เชิญชวน ไม่ผิดกฎหมาย” ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ยกตัวอย่างเช่น กรณีสื่อโฆษณาเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ประเภทกล่องใส่กระดาษทิชชู มีโลโก้แบบเดียวกับของเบียร์สดยี่ห้อหนึ่ง แต่อธิบายข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน ทำให้ศาลเข้าใจว่าเป็นน้ำดื่มหรือโซดา และไม่บอกว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสื่อโฆษณาประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า คือเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งก็คือการชักจูงใจให้มีการซื้อเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ สธ.จะรณรงค์และให้ความรู้ในการเขียนฟ้องกรณีลักษณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้อุทธรณ์เครื่องตี้มแอลกอฮอล์สับสน และใช้เป็นบรรทัดฐาน และในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมที่กฎหมายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะเกรงว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่เข้าใจผิดได้</p>
ข่าวสด คอลัมน์ชกไม่มีมุม	<p>สร้างมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเพื่อการท่องเที่ยว</p> <p>-กล่าวว่า หลายประเทศมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ทั้งการตรวจสุขภาพของผู้ปรุง พนักงานของร้าน พืชผักต้องไม่มียาฆ่าแมลง เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว รู้สึกเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหาร และเป็นอีกจุดจูงใจนักท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการดำเนินการลักษณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงควรคิดเรื่องนี้อย่างจริงจัง</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>ความเชื่อรักษาผู้ป่วยลมชัก</p> <p>-เสนอบทความ เพจเฟซบุ๊กการแพทย์ชื่อดัง Spartan Doctor ระบุว่า การเป็นลมชักจนกัดลิ้นตัวเองชาติถือเป็น “มายาคติ” เพราะลิ้นเป็นกล้ามเนื้อที่มีความหนาและแข็งแรง ไม่ใช่จะขาดง่าย ๆ อีกทั้งการนำสิ่งของต่าง ๆ ใส่เข้าไปในปากของผู้ป่วยขณะเป็นลมชัก เพราะกลัวจะกัดลิ้นนั้น จะยิ่งเป็นผลร้าย เพราะบางครั้งมีขนาดใหญ่จนไปอุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ทางเดินหายใจคนไข้ หรือขาด แดกหัก จนเศษลงไปอุดหลอดลมได้</p> <p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศในจังหวัดทางภาคเหนือ ยังคงประสบปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่นละออง 192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วน จ.เชียงราย 154 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีประชาชนทั้งสองจังหวัดป่วยแล้วเกือบ 5 หมื่นราย</p> <p>-เสนอข่าวผลการตรวจคุณภาพอากาศแม่ฮ่องสอน พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ที่มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนี คุณภาพอากาศที่มีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 100 มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานส่งผลให้ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมอยู่นอกตัวอาคาร และผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามท้องถนน มีอาการแสบและคันตา รวมทั้งมีอาการหายใจติดขัดด้วย</p> <p>นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผย พบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากหมอกควันทำให้อาการกำเริบ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 7 อำเภอมากที่สุด คือ ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคผิวหนังและโรคตา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2559 รวมจำนวนทั้งสิ้น 14,431 ราย ในช่วงที่หมอกควันปกคลุมหนาแน่นพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่นอกตัวอาคารเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเด็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัว ควรดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกบ้านไปในที่มีปริมาณฝุ่นละอองหนาแน่น สามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ โรงพยาบาล และ รพ.สต.</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>อากาศร้อนเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อน 4 ราย รายแรก นายสุชีพ แก้วเกื้อ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 12 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นอนเสียชีวิต สอบถามภรรยา ระบุว่า ก่อนนอนสามีบ่นอากาศร้อนเลยนอนถอดเสื้อ คาดว่าอากาศที่ร้อนจัดอาจจะเป็นสาเหตุ</p> <p>รายที่ 2 นายโทน แก่นศรี อายุ 65 ปี อยู่ จ.อุบลราชธานี ไม่มีโรคประจำตัว แต่ชอบดื่มสุราขาวเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุในช่วงหัวค่ำ ได้ดื่มสุรามากจากนอกบ้าน จากนั้นเข้านอน และเสียชีวิต แพทย์สันนิษฐานว่า ช็อกตายเนื่องจากอากาศร้อนและดื่มสุราเข้าไป</p> <p>รายที่ 3 นายอำ ศิริโสม อายุ 72 ปี นอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร คาดว่าเกิดจากที่อากาศร้อน ทำให้น้ำมด ล้มลงเสียชีวิต</p> <p>รายสุดท้าย นายภานุกร จุมพิต อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 ซอย 7 บ้านทุ่งอ่อน หมู่ 6 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้พิการโรคลมชัก เจออากาศร้อนจัดจึงอาบน้ำ ร่างกายที่ร้อนกระทบเย็นทำให้โรคกำเริบ เป็นเหตุให้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ในกะละมังในห้องน้ำ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เดือน 6 โรค 2 ภัยฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เดือนประชาชนป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน 5 โรค ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาต์ และไข้ไทฟอยด์หรือไข้มูกเลือด ส่วนโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 1 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ต้องระวัง 2 ภัยสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ภัยจากอากาศร้อนหรือฮีตสโตรก และการจมน้ำในเด็ก โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ อุจจาระร่วง 319,859 ราย เสียชีวิต 2 ราย อหิวาต์ 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ต้นปี 59 เสียชีวิตแล้ว 3 ราย สำหรับการจมน้ำในเด็กเฉลี่ยทุก 1 เดือน เด็กจะจมน้ำเสียชีวิตมากกว่า 90 คน สูงสุดในเดือนเม.ย. เฉลี่ย 134 คน</p>
<p>สยามรัฐ ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>กรมอนามัยแนะทานอาหารหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนประชาชนสามารถคลายร้อนได้ด้วยการทานผักและผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ควรเลือกอาหารที่ย่อยง่าย เน้นอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ให้พลังงานต่ำ ควรดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว หากรู้สึกอยากดื่มน้ำหวาน ควรเลือกดื่มน้ำผลไม้สดจากธรรมชาติ รสหวานน้อย หรืออาจเลือกน้ำสมุนไพร เช่น น้ำเก๊กฮวย น้ำใบชาบับ น้ำกระเจียว เป็นต้น หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำจากไขมันและเนื้อสัตว์ และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>มติชน คอลัมน์ สองโรคสุขภาพ</p>	<p>ระวังรังสียูวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรังสียูวี ว่า เพื่อป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากรังสียูวี ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ควรสวมหมวกมีปีกและแว่นกันแดดที่สามารถกรองรังสียูวีได้ ควรหลีกเลี่ยงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อยู่กลางแสดงแดดช่วงเวลา 10.00-14.00 น. เพราะเป็นช่วงที่รังสีแรงที่สุด ควรสวมเสื้อผ้ามิดชิดป้องกันแสงแดด ทาผลิตภัณฑ์กันแดดก่อนออกกลางแจ้ง และควรทาซ้ำทุก ๆ 2 ชั่วโมง
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางประชุมการแพทย์ระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมแนวทางการสนับสนุน สถาบันการศึกษา ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพด้านการแพทย์ วายยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก</p> <p>ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ. 2558-61 ใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ 1.สาขาบริการทางการแพทย์ 2.สาขาศูนย์กลางบริการเพื่อสุขภาพ 3.สาขาวิชาการ และการวิจัย และ 4.สาขาศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สธ. ร่วมมือ ม.สยาม ผลิตแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 จาก ม.สยาม ซึ่งจะเริ่มฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิกที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป</p>
ทีวีช่อง 7	<p>กรมวิทย์ฯ เตือนห้ามรับประทานลูกเห็บ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนห้ามนำลูกเห็บมารับประทาน แทนน้ำแข็งหรือนำไปใส่น้ำดื่ม เพราะเสี่ยงจะได้รับเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงพยาธิปากขอ ตัวแบน ตัวกลม และสารเคมีที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย</p>
แนวหน้า คอลัมน์ สลับแนวหน้า	<p>โฟลัดกับหญิงตั้งครรภ์</p> <p>-เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้คำแนะนำว่า หากมารดามีโฟลัดต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กที่เกิดจะเสี่ยงต่อความพิการ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ มีความผิดปกติของระบบสมองและประสาท หัวใจพิการ การป้องกันต้องรับประทานโฟลัดอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งต้องมีการวางแผนก่อนมีบุตร</p> <p>ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุกคนสามารถรับประทานอาหารทั่วไปที่มีโฟลัดได้ รวมถึงทานยาเม็ดโฟลัด และในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการให้น้ำโฟลัดไปผสมอาหาร โดยไม่ทำให้คุณค่าทางอาหารและรสชาติเปลี่ยนไป</p>
บ้านเมือง	<p>รับบุคคลออกทัศนศึกษา</p> <p>-เสนอภาพข่าว พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมคณะและสื่อมวลชน เยี่ยมชมการทำงานของเด็กออทิสติกที่มีศักยภาพทำงานหารายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวที่ บ.โมเตอร์ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์นครปฐมนิวส์	<p>หนุ่มพม่าคลั่ง บุกรพ.สามพราน คว่ำเด็ก 4 เดือนทุ่มลงพื้น</p> <p>-เสนอข่าว หนุ่มพม่าคลั่งอาละวาด แย่งเด็กอายุ 4 เดือน จากแม่ที่กำลังให้นม รอดตรวจอยู่ภายในรพ.สามพราน แล้วจับเด็กทุ่มลงกับพื้นก่อนวิ่งหลบหนีออกจาก รพ. และถูก ตร.รวบตัวไว้ได้ โดยอยู่ในอาการบ้าคลั่ง ต้องใช้ตำรวจถึง 4 คน สำหรับอาการของ ดญ.สุพัตรา หรือน้องอิง แสงวิเศษ อายุ 4 เดือน แพทย์ได้นำเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู.เด็ก พบว่าที่ศีรษะแตก ตาขาวบวมปูด จากการเอชเรย์สมอง พบได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก อาจต้องผ่าตัด จึงให้ย้ายไปตรวจรักษาที่รพ.ศูนย์นครปฐม</p> <p>จากการสอบสวนผู้ต้องหา ทราบว่าเป็นชาวพม่า อายุ 28 ปี แต่ไม่สามารถพูดตอบโต้กันได้เพราะยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง เบื้องต้นตั้งข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ หากเด็กเจ็บหนัก อาจต้องตั้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นพยายามฆ่า หรือฆ่าผู้อื่น</p>
เดลินิวส์	<p>นร. จมน้ำทะเลเสียชีวิต 2 ราย</p> <p>-เสนอข่าว มีคนจมน้ำทะเลเสียชีวิตบริเวณจุดชมวิวดาดเจ้าสำราญ หมู่ 2 จ.เพชรบุรี ตรวจสอบพบศพ นายชูชีพ สีตา อายุ 15 ปี และ นายเขาวาล มุฮัมหมัด อายุ 15 ปี นักเรียนของมัธยมบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินทางมาพร้อมคณะนักเรียน ครูและผู้ปกครอง กว่า 70 คน เพื่อพักผ่อนหลังเรียนจบหลักสูตรภาคฤดูร้อน ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและเพื่อนรวม 5 คน ลงไปเล่นน้ำบริเวณใต้เขื่อนหิน สันนิษฐานว่าบริเวณใต้เขื่อนหินเกิดน้ำทะเลไหลวน จึงทำให้เด็กถูกดูดจมน้ำและเสียชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>ชาวบ้านกาฬสินธุ์ไว้อาลัยประปาเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านโนนสูง ม.5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กว่า 20 คน รวมตัวร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลตำบลโนนสูง หลังเดือดร้อนจากภัยแล้งทำให้น้ำประปาหมู่บ้านเค็ม โดยนายชัยสิทธิ์ ภูชาติก อายุ 51 ปี ชาวต.โนนสูง เผยว่า ขณะนี้ชาวบ้าน เดือดร้อนมาก เพราะน้ำประปาบาดาลหมู่บ้านเค็ม ส่งผลให้ชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคแล้วเกิดอาการคัน เป็นโรคผิวหนัง ถ้านำไปใช้รดพืชผักก็เสียหาย ชาวบ้านประสบปัญหาดังกล่าวนี้กว่า 3 ปีแล้ว ที่ผ่านมา เคยสอบถามและขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลตำบลโนนสูง แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า จึงขอความเห็นใจจากหน่วยงานมาช่วยเหลือ เพราะตอนนี้หน้าแล้ง น้ำไม่พอใช้แล้วยังเป็นน้ำเค็มอีก บางรายทนไม่ไหวต้องไปซื้อน้ำมาใช้ถึงละ 10 บาท</p> <p>ขณะที่นายคณิต โยมศรีเคน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเทศบาลพยายามแก้ปัญหาน้ำเค็มมาตลอด แต่ยังไม่สำเร็จ ล่าสุดเทศบาลขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำไว้แล้วสูบขึ้นไปผสมน้ำประปาใต้ดิน เพื่อลดความเค็ม แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่บางวันน้ำยังเค็ม เพราะคนดูแลระบบผสมน้ำไม่ได้สัดส่วน อีกทั้ง ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ต่อไปจะกำชับให้ผู้ดูแลระบบประปาเอาใจใส่ให้มากขึ้น และจะขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 2-3 จุด</p>
ไทยรัฐ	<p>อุ้งยางอนามัยป้องกันชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมการสาธารณสุขรับมือการระบาดของไข้เลือดออกชิก้า โดยแจกอุ้งยางอนามัยให้กับผู้โดยสารทั้งต่างชาติและคนท้องถิ่นที่มาจากกลุ่มประเทศที่มีไข้ชิก้าระบาด ที่สนามบินนานาชาติในกรุงลิมา ทั้งนี้แผนขยายมาตรการนี้ไปสนามบินอื่นทั่วประเทศ รวมถึงจุดผ่านแดนและท่าเรือ</p>
New) 108 ,ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน	<p>รัฐยุทธศาสตร์ประกาศสื่อลามกเป็นวิกฤตสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว รัฐยุทธศาสตร์ประกาศให้สื่อลามกอนาจาร เป็น "วิกฤตสาธารณสุข" อย่างเป็นทางการ เพื่อยับยั้งไม่ให้ประชาชนเสพติดสื่อลามกทางเพศ ขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่วิจารณ์คำประกาศนี้ว่าอันตรายและเป็นกฎหมายศีลธรรมที่ล้าสมัย และนำร่องให้รัฐอื่นๆ ดำเนินรอยตามในอนาคต</p>
New) 108	<p>เมียนมาสั่งกำจัดไก่</p> <p>-เสนอข่าว เมียนมาสั่งกำจัดไก่ 23,226 ตัว เพื่อสกัดไม่ให้เชื้อไวรัส เอช 9 เอ็น 2 แพร่ระบาดในเมืองโมนยวา เขตสะกาย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ และดำเนินมาตรการความมั่นคงทางชีวภาพในฟาร์มไก่อีก 168 แห่ง โดยประกาศให้พื้นที่เลี้ยงไก่ในเมืองโมนยวาเป็นเขตควบคุม ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าไป</p> <p>กรมเพาะเลี้ยง ปศุสัตว์และสัตว์แพทย์ แจ้งว่า ก่อนหน้าเชื้อไวรัส เอช 9 เอ็น 2 ระบาดเมื่อต้นเดือน โมนยวาเลี้ยงไก่ประมาณ 120,000 ตัว และนกกกระทาเกือบ 80,000 ตัว ด้านกระทรวงสาธารณสุขกำลังตรวจวัดใช้คนงานกำจัดไก่ และยังไม่พบผู้ติดเชื้อ</p>